



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๖๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

## รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๒ (๑ / ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว, อาจารย์สนธิ ปินสกุล และอาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช โดยมหาวิทยาลัยจะนำผลการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๙ ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ รักภักดิ์, อาจารย์ นายสัตวแพทย์ปริชา มูลสาร, อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิฑิตพัฒนา, อาจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทร์, อาจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร, อาจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวีรัตน์, อาจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ, อาจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย และอาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์

## ผู้บริหาร มรพส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสฉลองครบรอบ ๓๖ ปี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร



เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินชศิลป์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย พร้อมคณะ เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี การสถาปนา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ณ ห้องประชุมสถาบันการพลศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

▶▶ งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและด้านการจราจร ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารทีปวิทย์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

## สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. จัดประกวด ศรีสุขนาฏกรรม ครั้งที่ ๓ “หางเครื่องไทย” พร้อมเปิดรับสมัครครั้งที่ ๔ นาฏดนตรี” (ลิเก)



อาจารย์นิภารัตน์ กา-จนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งให้ทราบว่า **สำนักศิลปะและวัฒนธรรม** ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย “ภูมิไทย นิยมไทย” เรื่อง **“ศรีสุขนาฏกรรม ศิลปวัฒนธรรม สู่อายตชาวโลก”** ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก ให้หวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถ ส่งเสริม การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประกวดแสดงโชว์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประกวดครั้งที่ ๑ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้จัดประกวด ครั้งที่ ๓ มีดีมาโชว์ **“หางเครื่องไทย”** ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด โชว์ความสามารถทั้งสิ้น ๑๒ ทีม

ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดประกวด **มีดีมาโชว์ ครั้งที่ ๔ “นาฏดนตรี” (ลิเก)** ในวันที่ **๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทร์** ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน หรือคณะลิเกเข้าร่วมประกวด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คณะลิเกที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, และกำแพงเพชร) โดย ๑ คณะ ต้องมีผู้แสดงไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน เนื้อหาการประกวดต้องสอดคล้องกับการส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม, สอดคล้องกับวิถีชีวิต และส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม ใช้เวลาในการแสดง ๒๕ - ๓๐ นาที ผู้สนใจสามารถ สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ **สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐ - ๕๕๒๓ - ๐๕๙๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖**

## ศูนย์ IT เชิญร่วมอบรม e - Learning Management System : LMS

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จะจัดให้มีการ**อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์**ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ **การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e - Learning Management System : LMS** ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ในการนี้ ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้ารับการอบรม **ในวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว** ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อในการเข้าร่วมอบรมที่ **คุณนิตยา ปิ่นแก้ว ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๐๐ เบอร์ภายใน ๙๔๐๐**